

## Các khái niệm về du lịch sinh thái

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 11:12 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 6 2012 11:14



Ngày nay sự hiểu biết về du lịch sinh thái đã phần nào được cải thiện, thực sự đã có một thị trường du lịch sinh thái là chủ đề nóng của các hội thảo và chi nhánh quốc tế và chính sách bảo tồn và phát triển các vùng sinh thái quan trọng của các quốc gia và thế giới. Thực sự đã có nhiều nhà khoa học danh tiếng tiên phong nghiên cứu lĩnh vực này, điển hình như:

Hector Ceballos-Lascurain- một nhà nghiên cứu tiên phong về du lịch sinh thái (DLST), định nghĩa DLST là một loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, có liên quan đến sự giáo dục và di sản văn hóa và môi trường thiên nhiên được quản lý bền vững một cách sinh thái. Năm 1994 nước Úc đã đưa ra khái niệm "DLST là Du lịch dựa vào thiên nhiên, có liên quan đến sự giáo dục và di sản văn hóa và môi trường thiên nhiên được quản lý bền vững một cách sinh thái". Theo Hiệp hội DLST Hoa Kỳ, năm 1998 "DLST là du lịch có mục đích vui chơi các khu thiên nhiên, hiểu biết về lịch sử văn hóa và lịch sử thiên nhiên của môi trường, không làm biến đổi tình trạng của hệ sinh thái, đồng thời ta có cơ hội để phát triển kinh tế, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi ích tài chính cho cộng đồng địa phương".

Một định nghĩa khác của Honey (1999) "DLST là du lịch hướng tới những khu vực tự nhiên và nguyên sinh được bảo vệ với mục đích nhằm gây ra ít tác hại và với quy mô nhỏ nhất. Nó giúp giáo dục du khách, tạo cơ hội để bảo vệ môi trường, nó trực tiếp đem lại nguồn lợi kinh tế và sự hỗ trợ quản lý cho người dân địa phương và nó khuyến khích tôn trọng các giá trị văn hóa và quy định của con người".

## Các khái niệm về du lịch sinh thái

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 11:12 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 6 2012 11:14

---

Việt Nam vào năm 1999 trong khuôn khổ hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển du lịch sinh thái đã đưa ra định nghĩa như sau: “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch thiên nhiên có mục đích giáo dục cao về sinh thái và môi trường có tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường và văn hóa, đem lại lợi ích về tài chính cho cộng đồng địa phương và có đóng góp cho các nước bảo tồn”.

Năm 2000, Lê Huy Bá cũng đưa ra khái niệm về du lịch sinh thái “DLST là một loại hình du lịch lấy các hệ sinh thái đích thù, tự nhiên làm đối tượng để phục vụ cho nhu cầu khách du lịch yêu thiên nhiên, du ngoạn, thưởng thức những cảnh quan hay nghiên cứu về các hệ sinh thái. Đó cũng là hình thức kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch với giữ gìn và bảo vệ những cảnh đẹp của quốc gia cũng như giáo dục tuyên truyền và bảo vệ, phát triển môi trường và tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững”.

Trong luật du lịch năm 2005, có một định nghĩa khác gọi là “Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bảo tồn văn hóa địa phương và sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững”. Theo quy chuẩn quốc gia về các hoạt động du lịch sinh thái tại các VQG, khu bảo tồn thiên nhiên, do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành năm 2007, thì Du lịch Sinh thái được hiểu là “Du lịch sinh thái: Là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bảo tồn văn hóa địa phương và sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương nhằm phát triển bền vững”.

Theo Hiệp hội Du lịch Sinh Thái (The International Ecotourism society) thì “DLST là du lịch có trách nhiệm với các khu thiên nhiên là nơi bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi cho nhân dân địa phương”.

Qua tìm hiểu các khái niệm trên ta có thể thấy rằng các khu bảo tồn và VQG là nơi phù hợp nhất, bởi đây chính là nơi có nhu cầu và hỗ trợ cho khách du lịch sinh thái.

Những yếu tố này có thể là một hoặc nhiều loài động thực vật quý hiếm và đặc hữu, các hệ sinh thái hoang dã phong phú đa dạng, tính đa dạng sinh học cao, địa hình hùng vĩ, các khu di tích lịch sử văn hóa đồng thời, mang tính đích thù trong môi trường tự nhiên. Những yếu tố này sẽ làm lợi cho các điểm về thể chất du lịch sinh thái và cộng đồng địa phương do vậy các yếu tố này sẽ được bảo vệ tốt, chính đây là mối quan hệ giữa du lịch và các Khu bảo tồn và VQG.



Các hoạt động Du lịch sinh thái tại Cù Lao Chàm (như: Cù Lao Chàm MPA)

Việt Nam nói chung và VQG nói riêng, mặt yếu tố gây hấp dẫn cho khách du lịch đó là những thông tin về Đa dạng sinh học, những phát hiện mới về các loài động thực vật và những cảnh đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng các khách đến với các khu bảo tồn và VQG không hẳn là khách Du lịch sinh thái, mà họ chỉ có những sở thích về muông thú khám phá cảnh đẹp, do vậy họ chỉ là những khách du lịch thông thường và họ không muốn có những trải nghiệm thực sự với thiên nhiên. Những không là quan trọng nữa là chúng ta có cách quản lý tốt, họ cũng là những nguồn thu lợi ích hữu ích góp phần vào cho việc bảo tồn và cải thiện sinh kế cho người dân ở đây như một giải pháp thực tiễn, những đó không phải là điều kiện chính cho các hoạt động du lịch sinh thái. Mà các hoạt động du lịch sinh thái ở đây phải được xây dựng bám sát định nghĩa về du lịch sinh thái. Những điểm mạnh về phát triển du lịch sinh thái không làm tổn hại đến VQG và tăng nguồn thu nhập một cách bền vững cho cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động du lịch sinh thái.

## Các khái niệm về du lịch sinh thái

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ sáu, 15 Tháng 6 2012 11:12 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 6 2012 11:14

---

Hiện nay DLST đang đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo môi trường thiên nhiên và phát triển bền vững, các mục tiêu của DLST có liên quan đến các khu bảo tồn thiên nhiên là:

- Sử dụng thích hợp môi trường sinh thái và văn hóa của phát triển du lịch là một điều kiện quan trọng.
- Phát triển Du lịch phải hỗ trợ tài chính cho công tác bảo tồn ở các khu BTTN và VQG.
- Tạo thu nhập cho người dân địa phương.
- Góp phần quan trọng nhằm thuyết phục mọi người chấp nhận bảo tồn thiên nhiên là một kết quả gián tiếp của các tác động kinh tế

Du lịch sinh thái là cách tốt nhất nhằm giúp các công đồng địa phương và các KBTTN & VQG. Đó cũng là một hình thức phát triển bền vững của chính lĩnh vực phát triển bền vững trong đó tài nguyên thiên nhiên được sử dụng như một yếu tố thu hút khách du lịch mà không gây tác hại tới thiên nhiên của khu vực. Là một công cụ quan trọng trong quản lý các KBTTN & VQG. Tuy vậy phát triển DLST phải đảm bảo được phát triển phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

**Nguồn VFEJ.VN**